



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội diễn văn nghệ quần chúng ngành Y tế

Sau hai ngày hội diễn, Ban tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng ngành Y tế Thái Bình lần thứ IX, năm 2018, chủ đề "Tiếng hát người chiến sĩ áo trắng" đã tổ chức công diễn và bế mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Hội diễn văn nghệ quần chúng ngành Y tế năm nay có tổng số 107 tiết mục gồm nhiều thể loại phong phú như hát đơn ca, hát múa, tốp ca, hát văn, hợp ca... Ban tổ chức đã chọn ra 15 tiết mục tiêu biểu nhất

công diễn phục vụ cán bộ, nhân dân. Trong đó có nhiều tiết mục xuất sắc được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng như "Hố Chí Minh đẹp nhất tên Người" của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, liên khúc "Hào khí Việt Nam" của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, "Áo trắng ngành Y" của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, "Tình người thấy thuốc quê em" của Bệnh viện Phụ sản, "Thái Bình hương đất tình người" của Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa...

Hội diễn đã diễn ra an toàn, đúng kế hoạch,

đúng mục đích, yêu cầu đề ra, thực sự trở thành hào của những người làm công tác y tế trong tỉnh, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Thông qua hội diễn cho thấy tiềm lực văn hóa văn nghệ phong phú trong cán bộ, viên chức của ngành. Đồng thời, Ban tổ chức cũng phát hiện ra nhiều nhân tố văn nghệ tiêu biểu, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, làm hạt nhân nhân rộng, gây dựng và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn ngành thời gian tới.

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức đã trao tổng số 16 giải toàn đoàn và 45 giải nhất, nhì, ba cho các tiết mục văn nghệ ở thể loại đồng diễn và đơn ca. Trong đó, trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa; trao 2 giải nhì cho đoàn Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình; trao 3 giải ba cho đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Y học Cổ truyền, đồng thời trao 10 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị tiêu biểu khác.

HÀ DUNG



Các tiết mục tiêu biểu được chọn công diễn phục vụ nhân dân.

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn



Học sinh dọn cỏ trong khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Tại thành phố Thái Bình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào sáng ngày 15/9, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Đã có gần 300 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia các hoạt động: vệ sinh môi trường, cắt cỏ, chăm sóc cây tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; dọn vệ sinh và gắn 5 biển công trình Góc phố xanh tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 được triển khai từ ngày 8 - 23/9; cao điểm từ ngày 15 - 23/9. Để tạo hiệu ứng sâu rộng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo

tổ chức đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào ngày 15/9 ở 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở.

Nội dung hưởng ứng chiến dịch tập trung vào việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng túi ni lông, nguyên liệu,

(Xem tiếp trang 4)

PHƯƠNG CHI

THÁI THUY 8 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018

Toàn huyện Thái Thụy có 8 xã đang ký phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018 gồm: Thái Hưng, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Hòa, Hồng Quỳnh, Thụy Dũng, Thái Hồng, Thái Dương.

Những xã trên hiện cơ bản đạt từ 14 - 17/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí còn lại các xã đang tập trung thực hiện gồm tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 17 về môi trường, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa... Hầu hết các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng trên các xã phải huy động nguồn vốn đầu tư lớn.

Hiện nay, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các xã đăng ký về đích NTM tập trung rà soát nhu cầu kinh phí xây dựng của địa phương làm cơ sở để lập kế hoạch huy động kinh phí, nguồn lực xây dựng NTM theo đúng kế hoạch. Cùng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, các xã rà soát công trình nhóm 1 để nghị tỉnh hỗ trợ xi măng; tuyên truyền, vận động nhân dân

(Xem tiếp trang 4)

TRẦN TUẤN

VŨ THƯ Chuẩn bị sản xuất vụ đông

Vụ đông năm nay, huyện Vũ Thư đặt mục tiêu gieo trồng khoảng 5.100ha cây màu các loại, trong đó chủ lực là ngô, bí xanh và khoai tây. Thời vụ gieo trồng cây vụ đông kết thúc trước ngày 5/10, thời gian đất bầu ra ruộng chậm nhất đến 15/10/2018.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, các HTXNN tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Các HTXNN chủ động kế hoạch cung ứng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, kịp thời vụ các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức tuyên truyền sâu rộng để an sản xuất vụ đông để nông dân nắm rõ và thực hiện hiệu quả. Các HTXNN cũng chủ động liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện xây dựng kế hoạch, phương án tưới, tiêu nước, khơi thông dòng chảy. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ động dự tính, dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sâu bệnh trên cây màu vụ đông để hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ kịp thời theo nguyên tắc "4 đúng". Ngoài cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện Vũ Thư cũng ban hành cơ chế hỗ trợ nông dân tiếp thu các giống cây trồng mới và sản xuất mô hình mới, đặc biệt mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong huyện, hỗ trợ sản xuất một số cây màu vụ đông tập trung gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

THU TRANG

QUỲNH PHỤ Thu nhập bình quân hàng năm trên 30 tỷ đồng từ sinh vật cảnh

Hội Sinh vật cảnh (SVC) huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (14/9/1993 - 14/9/2018) và trao chứng nhận gia viên SVC nông thôn mới.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Hội SVC huyện Quỳnh Phụ đã có 29/38 xã, thị trấn có tổ chức hội, thu hút 1.985 hội viên tham gia xây dựng phong trào, trong đó có 35 hội viên nữ, 19 nghệ nhân SVC, 2 nghệ nhân cấp quốc gia, hơn 65% hội viên trên 60 tuổi. Toàn huyện có hơn 100 nhà vườn SVC, tổng thu nhập kinh tế từ SVC bình quân hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần cải thiện kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gần 100 gia đình hội viên hưởng ứng tham gia xây dựng gia đình SVC nông thôn mới, nhiều hội viên đóng góp xây dựng cơ sở vật chất với số tiền hàng tỷ đồng.

Tại lễ kỷ niệm, Hội SVC tỉnh đã trao 8 giấy khen và 73 giấy chứng nhận gia viên SVC nông thôn mới cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng hội và phong trào xây dựng nông thôn mới.

TRINH CƯỜNG

Trao quà cho nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam

Khoa An ninh điều tra, Học viện An ninh nhân dân phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh vừa tổ chức trao quà cho 22 nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam tại hai huyện Vũ Thư, Kiến Xương và thành phố Thái Bình.

Thái Bình có hơn 3,4 vạn người bị phơi nhiễm chất độc da cam/Đioxin trong đó có nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp. Chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân bị ảnh hưởng nặng bởi chất độc da cam/Đioxin, Khoa An ninh điều tra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao 22 suất quà cho nạn nhân bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc da cam/Đioxin, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và tặng bình lọc nước cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh.

Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng nặng bởi chất độc da cam/Đioxin: Hoàng Thị Chiên, xã Vũ Phúc và Nguyễn Thị Văn Anh, phường Phúc Khánh (thành phố Thái Bình).

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình thiện nguyện của tuổi trẻ an ninh điều tra chung sức vì cộng đồng được Khoa An ninh điều tra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hàng năm.

HOÀNG LANH

Giải bóng đá công nhân lao động

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức giải bóng đá công nhân lao động năm 2018.



Tham dự giải có 180 vận động viên đến từ 10 đội tuyển bóng đá của các cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và đội bóng của nhân hàng Yamaha - Công ty TNHH Hưng Thịnh. Các đội chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn 2 đội có thành tích cao nhất ở mỗi bảng vào đấu bán kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu bóng đá giữa Công ty TNHH MXP và Công ty TNHH ShengFang dưới sự vũ của đông đảo người lao động các doanh nghiệp.

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG

Thăng trầm "phận" ngao

(Xem trang 2)



Phân loại ngao sau thu hoạch.

Dân vận trong xây dựng nông thôn mới

(Xem trang 3)

Đường giao thông thôn Vị Thủy, xã Thái Dương (Thái Thụy) được củng cố và mở rộng nhờ sự đóng góp của người dân.



TRINH CƯỜNG